

Paghihiwalay/Pagbubukod/Alintuntunin ng Pagtatapon ng Basura

指定日の朝8時30分までに出してください。

Mangyari lang na mag-labas ng basura bago mag- 8:30 ng umaga sa nakatakdang araw

<p>もえるごみ Nasusunog na Basura</p>	<p>プラスチック Plastik na containers na lalagyan o pakete</p>	<p>かん Lata</p>	<p>しんぶんし・ざっし・ダンボール・もめん Basurang Dyaryo.o Pahayagan Magazine・Karton・Damit</p>	<p>きんぞくせいひん Metal hardware o kagamitang metal</p>	<p>ガラスくず Basurang Babasagin na Salamin o Bote</p>	<p>ふくごうぞざい Mga basura na pinagsama samang ibat-ibang uri ng material na gamit o produkto</p>
<p>袋</p>	<p>袋</p> <p>Ang mga maruruming basura ay dapat itapon bilang mga basurang nasusunog</p>	<p>箱</p> <p>Hugasan o banlawan ito bago itapon</p>	<p>箱</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ang mga cotton na telang damit ang maari lamang pwedeng itapon. • Ibukod o ihiwalay ayon sa uri. Mangyari na talian ito ng pahalang o crosswise. 	<p>箱</p> <p>Ilagay ang mga lata na nabasa ng langis sa metal hardware na lalagyan na container.</p>	<p>箱</p> <p>Ilagay ang mga babasagin bote o salamin na nabasa ng langis sa lalagyan na container.</p>	<p>箱</p> <p>Mga bagay o basura na hindi magkasya sa container ay itinuturing ito na "Bulk Waste".o sa tapunan ng malalaking basura...</p>
	<p>ペットボトル Plastik na Bote</p>	<p>びん Babasaging Bote</p>	<p>かみのふくろ・ようき Papel o paketeng lalagyan</p>	<p>せともの Babasagin gamit na ceramics</p>	<p>ゆうがいなごみ Nakakalason na basura. Tulad ng gas spray, bateria at iba pa..</p>	<p>そだいごみ Malalaking Basura</p>
<p>袋</p> <p>Mangyari lamang na alisin o salain ang tubig ng basura bago itapon</p>	<p>袋</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hugasan ang mga plastic na bote o lalagyan bago itapon • Mangyaring huag durugin o pipiin • Siguraduhin na tanggalin ang mga takip 	<p>箱</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hugasan o banlawan ang mga babasagin bote bago itapon • Siguraduhin na tanggalin ang mga takip 	<p>袋</p> <p>Itapon ang mga maruruming bagay bilang nasusunog na basura</p>	<p>箱</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mangyaring tanggalin ang mga dumi at ilagay sa lalagyan na container • Mangyaring huag isama o ilagay ang mga basag na salamin o bote sa container na lalagyan 	<p>箱</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mga spray na ginamit mangyaring huag buksan o butasan • Mga kutsilyo o patalim mangyaring baluting maigi ng dyaryo at sulatan sa salitang Hapon sa "きけんぶつ" `kikenbutso` o mapanganib na bagay 	<p>箱</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mangyari lamang na huag mag lagay o magtapon ng malalaking basura sa lugar ng koleksyon ng basurahan. • Maaari mong dalhin ito direkta sa posibilidad na pinagtatapanan nitong lugar o humiling ng indibidwal na serbisyo sa pagkolekta o pagkuha nito sa iyong lugar.

袋 : Ang ibig sabihin ng markang Kanji na ito ay palstic bag. Mangyaring gumamit at ilagay ang basura sa plastic bag na naaayon at tinutukoy ng Lungsod ng Iwanuma

箱 : Ang ibig sabihin ng markang Kanji na ito ay container o lagayan na box na container. Mangyaring gumamit at ilagay sa naaayon at tinutukoy na lagayan na container ng Lungsod ng Iwanuma.

岩沼市(いわぬまし)市民経済部(しみんけいざいぶ)環境課(かんきょうか) (2024年1月)

出典 : 経済産業省ウェブサイト (<https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html>)